

Khoa học và công nghệ là 1 trong 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Khoa học và công nghệ (KH và CN) được xác định là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tại Thái Bình, thời gian qua, hoạt động KH và CN luôn được chú trọng, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Để bạn đọc hiểu hơn về hoạt động KH và CN trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Trịnh Quang Hiệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.



Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn. Ảnh chụp trước ngày 28/4/2021

Phóng viên: Xin ông cho biết tác động của KH và CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

Ông Trịnh Quang Hiệp: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với nền kinh tế phẳng trên toàn cầu, những nước nào không bắt kịp được sự phát triển như vũ bão về KH và CN, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ bị tụt hậu. Điều đó đòi hỏi Việt Nam nói chung, các tỉnh, thành phố nói riêng cũng phải bắt nhịp và bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại Thái Bình, thời gian qua, lĩnh vực KH và CN được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, cùng với đó là sự nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng KH và CN vào thực tiễn nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ đó, KH và CN đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

tích cực, năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được nâng cao theo hướng tăng giá trị gia tăng và bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ở lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp gia công, sản xuất thô đang giảm dần, cùng với đó là sự tăng dần của các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghiệp xanh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Phóng viên: Thời gian qua, một số lĩnh vực KH và CN của tỉnh đã được chú trọng thực hiện và mang lại hiệu quả như thế nào, thưa ông?

Ông Trịnh Quang Hiệp: Thời gian qua, lĩnh vực KH và CN của tỉnh có xu hướng chuyển dần từ khoa học nghiên cứu sang khoa học ứng dụng dựa trên những thành quả nghiên cứu đã có sẵn trên thế giới, trong nước nhằm đi tắt, đón đầu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, từ đó đưa nhanh vào tổ chức sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Ví dụ, trong

lĩnh vực nông nghiệp, các đề tài có tính ứng dụng, hiệu quả cao và lan tỏa trong sản xuất như: xây dựng mô hình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng trong nhà có che phủ nilon theo hướng VietGAP của Công ty TNHH Phương Nam (Thành Thy); ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Đạt (thành phố Thái Bình)... Trong lĩnh vực y dược, đó là quy trình công nghệ chiết xuất curcumin từ nghệ quy mô công nghiệp của Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà (thành phố Thái Bình); mô hình sản xuất một số loại giống và cây được liệu dinh dưỡng, cá gai leo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng (Quỳnh Phụ); đề tài nghiên cứu đặt stent động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

Phóng viên: KH và CN là 1 trong 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, điều này đã được nêu rõ trong Nghị quyết

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh như thế nào để thực hiện nhiệm vụ này, thưa ông?

Ông Trịnh Quang Hiệp: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khẳng định KH và CN là 1 trong 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, mang lại cơ hội lớn cho hoạt động KH và CN trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, thứ nhất, cần phải có sự đổi mới trong tư duy về vai trò của KH và CN, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm để đổi mới, sáng tạo. Thứ hai, cần nâng cao trình độ KH và CN thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài để làm sao những người thực sự có tài muốn về làm việc và cống hiến cho tỉnh. Thứ ba, tỉnh cần có chính sách mạnh mẽ hơn nữa (về đất đai, thuế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...) nhằm thu hút được những doanh nghiệp công nghệ cao vào đầu tư tại Thái Bình. Thứ tư, Sở Khoa học và Công nghệ cần tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua đề án phát triển KH và CN tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Thứ năm, là phải xây dựng được chính quyền quản lý thông minh, đô thị thông minh, sản xuất theo hướng hữu cơ theo chuỗi liên kết từ sản xuất tới tiêu dùng.

Phóng viên: Hàng năm, Thái Bình đều có những đề tài nghiên cứu KH và CN, nhiều đề tài đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để các đề tài mang lại hiệu quả, có tính ứng dụng thực tiễn cao hơn nữa trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ đã có giải pháp gì, thưa ông?

Ông Trịnh Quang Hiệp: Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đặt hàng với các doanh nghiệp, tổ chức để thực hiện các đề tài sao cho phù hợp với các mục tiêu và thực tiễn của tỉnh. Phát triển các đề tài theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và ưu tiên trong từng lĩnh vực; lấy doanh nghiệp là trung tâm trong việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng các đề tài.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

HOÀNG LANH
(thực hiện)

AGRIBANK QUỲNH PHỤ ĐỒNG HÀNH VỚI NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Những năm qua, nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình (Agribank Quỳnh Phụ) đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Cùng cán bộ ngân hàng, chúng tôi đến thăm Công ty TNHH Sallway Việt Nam (cụm công nghiệp Quỳnh Côi). Ban đầu là cơ sở sản xuất khung xe đạp Duong Văn Tuấn (xã Quỳnh Minh), sau 10 năm nỗ lực không ngừng, năm 2016 cơ sở phát triển thành công ty, tạo việc làm cho 70 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Với đầy chuyển công nghệ hiện đại như hàn robot, gá xoay robot, sơn tĩnh điện chất lượng cao..., trung bình mỗi tháng Công ty xuất bán từ 5.000 - 7.000 sản phẩm các loại với chất lượng tốt, mẫu mã phù hợp, giá cả cạnh tranh trên thị trường. Chi Cao Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Quá trình phát triển của Công ty luôn có sự đồng hành của Agribank Quỳnh Phụ, đặc biệt là thời điểm Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động cần nhiều vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị Agribank Quỳnh Phụ đã hỗ trợ tối đa về nguồn vốn cũng như giải quyết nhanh chóng các thủ tục với các chế độ tốt nhất về lãi suất.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc Agribank Quỳnh Phụ cho biết: Bám sát chỉ đạo, định hướng của ngân hàng cấp trên và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thời gian qua, Agribank Quỳnh Phụ tập trung triển khai các giải

pháp kinh doanh bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất. Với 63 cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở chính và 4 phòng giao dịch tại Bến Hiệp, Quỳnh Trang, An Hiệp, Tư Mội, Agribank Quỳnh Phụ đã thực hiện khoản định mức đối với từng cán bộ, nhân viên, đặc biệt là thực hiện mức khoán cao hơn đối với cán bộ phụ trách tín dụng; đồng thời, có cơ chế động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với số tiền thưởng lên tới 1 tỷ đồng/năm. Cùng với đó, Agribank Quỳnh Phụ còn phát huy hiệu quả cho vay ủy thác qua tổ chức hội với tổng số 235 tổ nhận ủy thác, tổng dư nợ cho vay đạt gần 600 tỷ đồng, chiếm gần 27% tổng dư nợ cho vay. Trong hoạt động cho vay, Agribank Quỳnh Phụ tập trung mở rộng tín dụng đi đôi với tăng cường chất lượng tín dụng nhằm bảo đảm an toàn nguồn vốn; tập trung vốn để cho vay có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vốn cho các chương trình phát triển kinh tế của địa phương như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển nghề và làng nghề; xây dựng cánh đồng lớn; phát triển chăn nuôi...

Đối với công tác huy động vốn, Agribank Quỳnh Phụ chú trọng huy động các nguồn vốn có kỳ hạn ổn định và lãi suất

thấp, nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong dân cư; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đổi mới phong cách giao dịch để củng cố lòng tin của khách hàng. Ngoài ra, Agribank Quỳnh Phụ còn chú trọng phát triển hoạt động thanh toán và dịch vụ ngân hàng như chuyển tiền điện tử, chi trả lương hối, trả lương qua tài khoản...

Triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, đến nay Agribank Quỳnh Phụ luôn là đơn vị nằm trong top đầu của hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh, 4 năm liên tiếp thứ nhất, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, Tổng giám đốc Agribank, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và huyện Quỳnh Phụ về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm 30/4/2021, nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 4.766 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cuối năm 2020; dư nợ cho vay đạt 2.244 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cuối năm 2020, trong đó cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm 100% tổng dư nợ cho vay; chất lượng tín dụng luôn được bảo đảm.

MINH HƯƠNG



Hoạt động giao dịch ở Agribank Quỳnh Phụ.

Ông Cao tận tâm với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài

Từ qua 21 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đã đạt được những con số rất ấn tượng về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về phong trào này. Mỗi đầu mối của Hội Khuyến học tỉnh đều có dấu ấn của ông Đặng Văn Cao, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Bằng những việc làm rất riêng, ông không chỉ góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh nhà phát triển mà còn là động lực giúp con cháu trưởng thành, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của gia đình.



Ông Đặng Văn Cao trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi huyện Vũ Thư. Ảnh chụp trước ngày 28/4/2021

19 năm bền bỉ với khuyến học

Mái tóc dần bạc theo thời gian, làn da đã điểm nốt đồi mồi nhưng suốt 19 năm qua, ngày nào cũng như ngày nào ông Đặng Văn Cao vẫn đến trụ sở Hội Khuyến học tỉnh để làm việc. Khi đã bước sang tuổi 80, người dân khu phố 7, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) vẫn thấy ông cần mẫn với công tác khuyến học, khuyến tài. Anh Đặng Xuân Quý, con ông Đặng Văn Cao tâm sự: Gần bố với sự nghiệp trồng người hơn 40 năm, dù ở bất kỳ cương vị nào, từ giáo viên cho đến chuyên viên chính của Sở Giáo dục và Đào tạo, bố tôi vẫn luôn dành tình yêu cho học sinh, mái trường, con chữ. Đến khi nghỉ hưu, bố tôi tiếp tục gần bó với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Ngược dòng thời gian, ông Đặng Văn Cao bồi hồi nhớ lại: Vào thập kỷ cuối của thế kỷ XX, xác định giáo dục không chỉ đóng khung trong phạm vi nhà trường chính quy mà phải mở ra những hình thức học tập không chính quy ngoài xã hội, không chỉ dựa vào hệ thống giáo dục ban đầu mà còn phải có những thành quả của hệ thống giáo dục tiếp tục, năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và lấy ngày 2/10 hàng năm là ngày Khuyến học Việt Nam. 4 năm sau, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình được thành lập, tôi

được tin tưởng, lựa chọn để làm Chánh văn phòng Hội rồi sau đó lên làm Phó Chủ tịch Hội. Trong những năm đầu mới thành lập, một trong những đối tượng đầu tiên mà chúng tôi vận động tham gia hội khuyến học các cấp là các thầy cô giáo đã nghỉ hưu. Dần dần, số lượng hội viên phát triển nhanh chóng, nhờ đó những khó khăn từng bước được khắc phục, phong trào khuyến học, khuyến tài nhanh chóng phát triển trên phạm vi toàn tỉnh, thực đây phong trào học tập không chỉ của học sinh mà người lớn cũng hàng say học tập, tăng gia sản xuất.

Những năm làm công tác khuyến học, khuyến tài, gặp không ít hoàn cảnh khiến ông Đặng Văn Cao rơi nước mắt, cũng có nhiều trường hợp khiến ông rất khâm phục, muốn lan tỏa tinh thần học tập đến mọi người. Ông tâm sự: Muốn làm tốt công tác này, chúng tôi phải đi khảo sát thực tế, tìm hiểu hoàn cảnh của từng trường hợp. Có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng học rất giỏi; có chi cùng lúc mất chồng, mất em trai nhưng lại trở thành tấm gương về nghị lực vượt khó nuôi con thành tài; có đồng học có cách làm sáng tạo trong việc xây dựng quỹ khuyến

học và khuyến khích con em trong dòng họ đi học tập... Ông Đỗ Đình Trọng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Mỗi lần đi thực tế như vậy, ông Đặng Văn Cao lại ghi chép cẩn thận, từng cách làm hay, sáng tạo được ông phổ biến ở những cơ sở khuyến học hoặc động viên. Dần dần, nhờ sự lan tỏa của ông, trên khắp các miền quê của Thái Bình đều xuất hiện những tấm gương điển hình về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, để xây dựng nguồn quỹ cho Hội, ông Đặng Văn Cao cùng các ông, bà trong Hội Khuyến học tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tặng hàng nghìn suất học bổng, hàng trăm xe đạp, xe lăn, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Các quỹ khuyến học, học bổng trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển, hoạt động rất hiệu quả. Đặc biệt, trong những năm qua, ông Đặng Văn Cao là một trong những người đầu tiên kết nối các tổ chức, cá nhân bên Nhật Bản tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh. Là một trong những học sinh được nhận học bổng Lá xanh của Trường Nhật ngữ Đông Du, Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Minh Anh, thành phố Thái Bình chia sẻ: Cách đây 15 năm, tôi đổ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Bình. Lúc ấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sức lao động nhưng phải nuôi hai anh em ăn học nên khi được bác Đặng Văn Cao, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn cách làm hồ sơ để nhận học

bổng Lá xanh tôi rất phấn khởi. May mắn tôi đã được một nhà hảo tâm Nhật Bản giúp đỡ trong 4 năm liên tiếp, kể cả khi tôi học năm thứ nhất đại học. Tôi rất biết ơn bác Đặng Văn Cao và các bác trong Hội Khuyến học tỉnh.

Không chỉ quan tâm đến việc học của trẻ nhỏ, ông Đặng Văn Cao còn xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình, các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Tại các trung tâm này, học viên được tham gia và tìm hiểu các nội dung đa dạng như: phổ biến thời sự, pháp luật; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe, dạy nghề; tổ chức các loại hình văn hóa, thể thao... đem lại hiệu quả thiết thực đối với việc học của người lớn, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Ông Phạm Quang Phùng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thanh Tân (Kiến Xương) chia sẻ: Tinh thần hòa nhã, cần trọng trong mọi công việc, ứng xử có văn hóa nên tiếng nói và việc làm của ông Đặng Văn Cao có sức truyền cảm đến mọi người, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tấm gương học tập suốt đời

Tận tâm với phong trào khuyến học, khuyến tài nên ở nhà ông Đặng Văn Cao cũng là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo. Ngay từ khi còn làm giáo viên, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo đến khi

công tác ở Hội Khuyến học tỉnh, ông luôn tiết kiệm tiền lương hàng tháng để xây dựng quỹ khuyến học của chính gia đình mình. Ông cho biết: Tôi có 5 người con, 11 cháu và 9 cháu nội ngoại. Hàng năm, vào dịp đầu năm học mới hay Tết Nguyên đán, vợ chồng tôi luôn bàn bạc để thông nhất những món quà nhỏ tặng các cháu có thành tích cao trong học tập. Số tiền chỉ 100.000 - 200.000 đồng, đôi khi là bộ quần áo nhưng cũng đủ khích lệ tinh thần học tập của các cháu. Đặc biệt, nếu các cháu đỗ đại học, cao đẳng, tôi sẽ dành tặng món quà lớn hơn để động viên. Không chỉ thế, khi bước sang tuổi 80 ông vẫn học cách sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh. Ông bảo, giờ xã hội hiện đại rồi nên ông cũng phải học nhiều thứ cho giới trẻ. Già không có nghĩa là ngừng học, mà cần phải học suốt đời.

Trong 19 năm công tác tại Hội Khuyến học tỉnh, ông Đặng Văn Cao đã biên soạn 4 tập san, 2 cuốn sách về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; đặc biệt, ông đã có hàng trăm tin, bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện ông đã nghỉ công tác tại Hội Khuyến học tỉnh. Trong các nhà đơn sơ, những tấm bằng khen, giấy khen được treo ngay ngắn; những đôi với ông, con cháu trưởng thành, lễ phép, có hiếu với ông bà, cha mẹ, có ích cho xã hội là món quà mà ông mong đợi nhất.

LAN PHƯƠNG

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021